

พระคุณของ

“ครู (แพทย์)”



“หมอ”

สรรพนามที่หลายคนใช้เรียก ชาย-หญิง สวมชุดสีขาววาวคลุมเข่าที่คอยสอบถามหรือตรวจอาการ รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ป่วย ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรทุกวันในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานตรวจรักษาแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย แต่จะมีสักกี่คนที่จรรู้ถึงความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นหมอที่คอยรักษาในเวลาที่เราเจ็บป่วย

จะไม่มีหมอที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยในวันนี้ หากขาดคนสำคัญที่คอยถ่ายทอดวิชาความรู้ความสามารถทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคและรักษาโรคต่างๆ ให้แก่หมอนั่นคือ **ครูของหมอหรืออาจารย์แพทย์** ผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่หรือญาติสนิทคนหนึ่งของนักศึกษาแพทย์ ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ แต่ยังเป็นผู้ที่คอยดูแลอบรมสั่งสอนระเบียบวินัยในการดำรงชีวิต การวางตัว เทคนิคการค้นคว้าหาความรู้ แม้กระทั่งการเตรียมตัวสอบให้แก่ นักศึกษาแพทย์ และแม้กระทั่งหลังจบการศึกษาไปแล้วอาจารย์แพทย์ก็ยังคอยให้กำลังใจ คอยเป็นที่ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลา เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างศิษย์กับครู ซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลง



ด้วยสำนึกในพระคุณของครูที่ได้บ่มเพาะต้นกล้าต้นน้อยๆ เป็นเวลา 6 ปีในรั้วโรงเรียนแพทย์ จึงจัดให้มีพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาของศิษย์ที่มีต่ออาจารย์ ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ขึ้น ในงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ประจำปี 2555

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 43 ณ หอประชุมอารีวัลยะเสวี ได้จัดให้มีพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และมีการบรรยายในหัวข้อ “การแพทย์กับสังคมไทยยุคปัจจุบัน” “ก้าวแรกของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” และ “ประสบการณ์จากรุ่นพี่” โดยมีการฉายวีดิทัศน์ประมวลภาพการเรียน ความทรงจำและกิจกรรมตลอดระยะเวลา 6 ปี ในรั้วคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศรักและอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์ซึ่งสามารถเรียกน้ำตาจากกว่าที่คุณหมอกันถ้วนหน้า

ความรู้สึกจากตัวแทนนักศึกษาแพทย์

ณิชา เศรษฐธรรมา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 “ตลอด 6 ปีที่อยู่ที่นี่ได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย รวมถึงเพื่อนที่ดี กิจกรรมที่ดี ครู-อาจารย์ที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ ประสบการณ์ทั้งหมดนี้คงจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นอกจากรั้วรามาธิบดี หากย้อนกลับไปถามสักกี่ครั้ง ก็คงจะตอบเหมือนเดิมว่าขอเลือกเรียนที่นี่”

กฤษณ์สมภพ เตชะวรุฒนะ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 “รู้สึกดีใจที่เรียนจบและภูมิใจที่จะได้ไปเป็นแพทย์จริงๆ ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นแพทย์ที่เสียสละอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนทุกคนและคนที่ทุกข์ยากที่เจ็บป่วย รามาธิบดีแห่งนี้สอนให้เราเติบโตมาตลอด 6 ปี จนกลายเป็นหมอที่พร้อมจะออกไปดูแลผู้ป่วยทุกคน สอนให้เราทุกคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ในหลักเหตุผลและวิชาการ สามารถปรึกษาพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ได้กับรุ่นพี่และอาจารย์ทุกท่าน”



นี่คงเป็นความหมายของคำว่า...ศิษย์มี “ครู”